

คุณล่วงรู้อนาคตได้



พระคัมภีร์เต็มไปด้วยคำพยากรณ์และคำทำนายมากมายเกี่ยวกับอนาคต ซึ่งบันทึกไว้โดยผู้พยากรณ์ของพระเจ้า เมื่อหลายพันปีมาแล้ว เป็นคำพยากรณ์ที่บรรยายถึงสภาพและเหตุการณ์โลกได้อย่างแม่นยำ ซึ่งดำเนินอยู่ในโลกปัจจุบัน ขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่จะถึงที่พระเจ้าเรียกว่าวาระสุดท้าย ซึ่งอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาและจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์ขึ้นบนโลกนี้

พระคัมภีร์กล่าวเตือนว่า รัฐบาลโลกจะเรืองอำนาจขึ้นมาตอนปลายวาระสุดท้าย ปกครองโลกโดยเผด็จการซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า ผู้ต่อต้านพระเยซู เขาจะพยายามบังคับให้คนทั้งโลกเคารพบูชา (ดู 2 เธสะโลนิกา 2) ผู้ที่ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ จะถูกผู้ต่อต้านพระเยซูหลอกลวง เขาจะได้รับ “เครื่องหมายสัตว์ร้าย” ที่มีขอวาหรือหน้าผาก ถ้าปราศจากเครื่องหมายสัตว์ร้ายหรือหมายเลขของเขา จะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขาย พระคัมภีร์บอกเราว่าหมายเลขของเขาคือ 666 ระบอบการปกครองเจ็ดปีของผู้ต่อต้านพระเยซู จะนำมาซึ่งช่วงเวลาทุกข์ยากแสนสาหัสที่สุดเท่าที่ชาวโลกเคยประสบมา! (ดู วิวรณ์ 13 และมัทธิว 24)

ทว่าในยามคำคืนมีดมืดที่สุดของประวัติศาสตร์โลกนี้ รุ่งอรุณโฆติช่วงที่สุดจะปรากฏขึ้นทันทีทันใด เพราะตอนปลายการปกครองของผู้ต่อต้านพระเยซู พระเยซูคริสต์จะกลับมา “ในหมู่เมฆบนท้องฟ้า ด้วยอำนาจและสง่าราศี” เพื่อครอบงำทุก ๆ ของพระองค์ จากการร่ำไห้ของเหล่าผู้ต่อต้านพระเยซู และกองกำลังของเขา (มัทธิว 24:29-31; 1 โครินธ์ 15:51-52; วิวรณ์ 14:14-16)

คริสเตียนทุกคนผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว จะฟื้นคืนชีพจากหลุมฝังศพ โดยมีร่างอมตะ ซึ่งไม่มีสิ่งใดทำลายได้ ส่วนผู้ที่ยังมี

ชีวิตอยู่บนโลก จะเปลี่ยนไปในทันทีทันใด ขณะที่เราได้รับร่างอมตะเช่นกัน แล้วเราทุกคนจะเห็นขึ้นไปบนท้องฟ้า “เพื่อพบกับพระองค์กลางเวหา” (1 เธสะโลนิกา 4:14-17)

หลังจากที่พวกเราทุกคนมารวมตัวกันบนสวรรค์ พระคริสต์และผู้ติดตามของพระองค์จะกลับมายังโลก เพื่อปราบกองกำลังชั่วร้ายของผู้ต่อต้านพระเยซู ในศึกอาร์เมกาดอนที่ปาฏิหาริย์ (วิวรณ์ 19) แล้วพระเยซูกับลูกทุกคนของพระองค์ที่ฟื้นคืนชีพ จะบริหารจัดการและปกครองโลกด้วยความจริง ความยุติธรรม และความชอบธรรม ในอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก (วิวรณ์ 20:4)

หลังจากหนึ่งพันปีที่พระคริสต์ปกครองโลกอย่างแสนวิเศษ เมืองสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเลื่อนลอยลงมายังโลกใหม่ ที่สร้างขึ้นใหม่อย่างงดงาม เราทุกคนจะอยู่ร่วมกับพระองค์ไปตลอดกาล (วิวรณ์ 21 และ 22)

นี่คือตอนจบที่มีความสุข คุณเตรียมพร้อมรับอนาคตอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยขอให้พระเยซูเข้ามาสู่ชีวิตจิตใจคุณวันนี้ พระองค์จะตอบเสียงเรียกของคุณ คุณจะได้รับพรโดยมีพระองค์ และความรักของพระองค์ สถิตอยู่ด้วยนับจากวันนี้ไปจนนิรันดร์กาล คุณเพียงกล่าวคำอธิษฐานง่าย ๆ ตามนี้

พระเยซู ฉันเชื่อว่าพระองค์ยอมพลีชีพเพื่อฉัน และพระองค์รักฉัน ฉันรู้ว่าต้องมีพระองค์สถิตอยู่ในชีวิตฉัน ฉันเปิดหัวใจขอให้พระองค์เข้ามา โปรดอภัยบาปของฉัน ขอคุณสำหรับของขวัญฟรีจากพระองค์ คือชีวิตนิรันดร์ และการให้อภัยบาปทุกอย่างของฉัน โปรดช่วยฉันให้รักพระองค์ แบ่งปันความรักและความจริงของพระองค์กับผู้อื่น อาเมน